



ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

โทร. 0 4424 2777 โทรสาร 0 4437 1663 korat.dlt.go.th



ประยุทธ์ ปาย โคราช

** ข่าวสารประมวลหมายเลขทะเบียนรถสวย **

นายชาติชาย มัชฌิมาลัย ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมากำหนดการประมวลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ หมวดอักษร ขย หมายถึง “ชุมทรัพย์เศรษฐกิจ ยิ่งใหญ่ ยิ่งยืน” จำนวน ๓๐๑ หมายเลข และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันไปแล้ว ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 จึงเลื่อนการประมวลออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงขอแจ้งกำหนดการประมวลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขย. เป็นวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน และวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โคราช จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเปิดช่องทางการประมวลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประมวล ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมประมวลได้เสมือนอยู่ในห้องประมวล

นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงานประมวลหมายเลขทะเบียนรถ ให้ได้รับความสะดวก และดำเนินการจัดการประมวลตามมาตรการป้องกันโรค มีการควบคุม กำกับ ดูแล ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้เข้าประมวลทุกท่าน

สำหรับความพิเศษของแผ่นป้ายทะเบียนกราฟิก นอกจากจะมีสีสันสวยงาม โดดเด่น และแสดงถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ประตูชุมพลและเขื่อนลำตะคอง และผู้ประมวลได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญสร้างกุศล ทั้งนี้ เงินรายได้จากการประมวลทั้งหมดนำเข้าสมทบกองทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ถือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนและวางเงินหลักประกันได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ , แห่งที่ ๒ และ สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั้ง ๗ แห่ง หรือ ลงทะเบียนในวันประมวลที่หน้างานและหากประสงค์ประมวลทางอินเทอร์เน็ตสามารถลงทะเบียนและวางเงินหลักประกันด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com สนใจสอบถามโทร. ๐๖๑-๓๕๙๑๕๕๑ หรือ ๐๘๙-๘๔๙๒๔๕๗